

Vietcombank tiếp tục được vinh danh là “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”

19:16 26/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Bằng việc tạo dựng được một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, hiệu quả, đề cao quyền lợi của người lao động, Vietcombank tiếp tục được vinh danh là “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”. Đáng chú ý, năm 2024, đánh dấu cột mốc 5 năm liên tiếp Vietcombank được nhận giải thưởng ý nghĩa này.

Với lần thứ 5 liên tiếp Vietcombank được vinh danh và nhận giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" đã góp phần không nhỏ trong chặng đường nâng tầm vị thế của người lao động đồng thời khẳng định trách nhiệm và sự cam kết của Đảng ủy, ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Vietcombank trong công tác chăm lo, đảm bảo, gia tăng quyền lợi của người lao động.

Được biết, với phương châm lấy người lao động làm trung tâm, Đảng ủy, ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Vietcombank đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới đoàn viên người lao động, làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên người lao động.



Ông Hồng Quang, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank nhận giải thưởng.

Theo đó, hằng năm, Công đoàn Vietcombank đã tổ chức tốt hội nghị người lao động theo quy định với nội dung hướng trọng tâm vào việc đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động kinh doanh; chế độ, chính sách, quyền lợi gia tăng đối với người lao động. Qua đó đã khơi dậy tinh thần làm chủ của người lao động, góp phần chuyển biến lề lối làm việc; trách nhiệm của lãnh đạo, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng rõ nét, tạo động lực cho người lao động trong xử lý công việc, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Công đoàn Vietcombank luôn song hành cùng người lao động gìn giữ, phát triển bản sắc văn hóa, xây dựng con người Vietcombank phát triển vững mạnh cả về “Tâm lực - Trí lực - Kỹ lực - Thể lực”, làm chủ công nghệ, nâng tầm kiến thức, đưa Vietcombank phát triển nhanh, bền vững và luôn đặt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động lên hàng đầu. Từ đó, hình thành nhân cách, sức mạnh con người Vietcombank, tạo khối đại đoàn kết, cùng chung

chí hướng, chung sức đồng lòng xây dựng Vietcombank vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

Đại diện Vietcombank chia sẻ, để tiếp tục phát huy vai trò của công đoàn trong thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng và phát triển thương hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động”, công đoàn Vietcombank tiếp tục chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng về nội dung để đoàn viên, người lao động nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc duy trì và phát huy những phẩm chất đạo đức, văn hóa doanh nghiệp của ngân hàng.

Năm 2024, Vietcombank vinh dự được trao tặng bằng khen của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vì “đã có thành tích xuất sắc trong việc tạo môi trường làm việc tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, chăm lo phúc lợi tốt cho người lao động và quan tâm đóng góp trách nhiệm xã hội với cộng đồng”.

Được biết, từ hàng trăm bộ hồ sơ của các doanh nghiệp, qua các vòng sơ tuyển, chấm điểm và hiệp y, Ban Tổ chức đã thống nhất chọn 67 doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống, tăng cường phúc lợi cho người lao động. Sự kiện năm nay có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu năm thứ 10 của chương trình và hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và thành lập Báo Lao Động.

Kết quả đạt được cho thấy tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững trong hoạt động quản trị điều hành, phát triển nguồn nhân lực cũng như xây dựng môi trường làm việc gắn bó, hạnh phúc của Vietcombank, đồng thời là cam kết của Đảng ủy, ban lãnh đạo, công đoàn Vietcombank trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động.



Đại diện Vietcombank và các doanh nghiệp nhận bằng khen từ Ban tổ chức.

Giải thưởng của chương trình đã tạo động lực để Vietcombank phát huy và trở thành doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, thu hút nhiều nhân sự chất lượng cao chung tay xây dựng Vietcombank trở thành ngân hàng số 1 về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Mục tiêu chiến lược của Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn 2030 là tiếp tục khẳng định vị trí số 1 tại Việt Nam, đứng trong 200 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, đứng đầu về chất lượng nguồn lực tại Việt Nam, qua đó đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước. Vì vậy, trong thời gian tới, bên cạnh việc tập trung hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh, Vietcombank tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn với chế độ phúc lợi ưu việt, đề cao quyền lợi của người lao động, duy trì vị thế đã đạt được trong suốt nhiều năm qua là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Chương trình "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" bình chọn và vinh danh những doanh nghiệp nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo lợi ích và cải thiện đời

sống vật chất, tinh thần của người lao động, có chế độ phúc lợi cao, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn tăng trưởng, các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội được đảm bảo xây dựng quan hệ lao động hài hòa tiến bộ, nhằm tiến tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vietcombank-tiep-tuc-duoc-ving-danh-la-%E2%80%9Cdoanh-nghiep-tieu-bieu-vi-nguoi-lao-dong%E2%80%9D>